



ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ “มอบหมาย” และ “มอบอำนาจ” ตามคำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจง และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

ในการนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้มีการออกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้อนุญาตในการกิจการหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ซึ่งการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต มิได้มีเจตนาเป็นการ “มอบหมาย” ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ที่จะสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจและใช้อำนาจในนามตนเองภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และขอบเขตของภารกิจ แต่มีเจตนาเป็นเพียงการ “มอบอำนาจ” ให้ปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในการกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สาม ดำเนินไปด้วยถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ “มอบหมาย” และ “มอบอำนาจ” ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในบทนิยาม “ผู้อนุญาต” มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะน้ำมัน ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวนนธิกา ทังสุพานิช)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน